



ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดิม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อการดำเนินการจัดสรรทุนตามแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่ง คอบช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) URL : <https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192> หรือ [goo.gl/zFyFU5](https://www.google.com/search?q=https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192) นั้น

ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เสร็จแล้ว รวมจำนวน ๓ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน ๑ กลุ่มเรื่อง
 - ๑.๑ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
๒. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน ๒ กลุ่มเรื่อง
 - ๒.๑ การแพทย์และสาธารณสุข
 - ๒.๒ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน จะทำสัญญารับทุนกับหน่วยบริหารทุนแต่ละกลุ่มเรื่องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ